

# Đồng Phục Tiến Bảo - Giải pháp đồng phục giá rẻ cho mọi doanh nghiệp

Một trong những đơn vị sản xuất đồng phục chất lượng cao và uy tín nhất hiện nay là Tiến Bảo Uniform được điều hành bởi nhà sáng lập Nguyễn Văn Tiến. Hiện nay, Đồng Phục Tiến Bảo đã khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất và in ấn các mẫu áo thun đồng phục, tạp dề, bảo hộ lao động, đồng phục công sở, đồng phục học sinh...

Với hơn 15 năm kinh nghiệm và phục vụ cho hàng loạt các tập đoàn lớn như Dầu Khí, Vinamilk, Tiki, Thế Giới Di Động... đã khẳng định vị thế cũng nhưng chất lượng sản phẩm, trải nghiệm người dùng tốt như thế nào?



**Uniform**  
HÀNG ĐẦU DOANH NGHIỆP

**ĐỒNG PHỤC TIẾN BẢO**  
XUỞNG MAY ĐỒNG PHỤC GIÁ RẺ

0902 335 112  
DONGPHUCTIENBAO.COM

MAY NHANH BẢO HÀNH **24** GIỜ THÁNG

- ÁO THUN ĐỒNG PHỤC
- ĐỒNG PHỤC CÔNG SỞ
- ĐỒNG PHỤC HỌC SINH
- BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Tỷ lệ khách hàng hài lòng và quay lại ở công ty chúng tôi là rất cao trên 70%, chúng tôi luôn chú trọng mang đến chất lượng và sự phục vụ tận tâm, hậu mãi tốt nhất cho khách.

Là xưởng may chuyên về đồng phục cho mọi lĩnh vực, kho mẫu của Tiến Bảo Uniform rất đa dạng. Xưởng may có nguồn vải may chất lượng được lựa chọn kỹ càng và phù hợp với từng mùa trong năm. Đặc biệt là nguồn vải may chúng tôi tự dệt theo tiêu chuẩn và định lượng chuẩn. Vải may đồng phục đóng vai trò quan trọng, không chỉ mang lại sự thoải mái cho người mặc mà còn là yếu tố quan trọng tạo nên giá trị sản phẩm. Việc lựa chọn vải, tư vấn in thêu theo đúng ngành nghề cũng như ngân sách của khách luôn được Đồng Phục Tiến Bảo đặt lên hàng đầu để đảm bảo sản phẩm đồng phục có chất lượng vượt trội và hiệu quả khách hàng là cao nhất.

Xưởng may Đồng Phục Tiến Bảo luôn xây dựng niềm tin tuyệt đối với khách hàng để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác lâu dài. Điều này thể hiện qua sự cẩn thận trong từng sản phẩm và cam kết giao hàng đúng hạn, đảm bảo chất lượng. Vì việc bán hàng sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc xây dựng sự hợp tác dựa trên niềm tin. Tiến Bảo luôn coi trọng điều này và không ngừng nỗ lực để đem đến sự tin tưởng cao nhất cho các đối tác của mình.



Ngoài ra, xưởng may áo thun đồng phục Tiến Bảo luôn cam kết về chất lượng sản phẩm và cam kết 1 đổi 1 nếu lỗi từ nhà sản xuất. Chính sách này áp dụng cho tất cả đối tác, cả khách hàng sỉ và lẻ. Xưởng may Đồng Phục Tiến Bảo thực hiện quy trình sản xuất khép kín từ khâu thiết kế, may đo đến in ấn, đảm bảo các công đoạn diễn ra nhanh chóng không qua trung gian nên sẽ không gây lãng phí thời gian. Đặc biệt, do

không liên kết với bất kỳ đơn vị trung gian nào, Tiến Bảo luôn đảm bảo giá cả cạnh tranh nhất cho khách hàng sử dụng.

Tiến Bảo Uniform là cơ sở may áo thun đồng phục chuyên nghiệp, uy tín chất lượng với hơn 15 năm kinh nghiệm tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và trên toàn quốc. Ngoài đội ngũ nhân viên và công nhân may giàu kinh nghiệm, Tiến Bảo còn sở hữu công nghệ may hiện đại để tối ưu hóa quy trình thiết kế và đáp ứng mọi nhu cầu đặc biệt của khách hàng.



Với phương châm phục vụ khách hàng "Uy Tín - Chất Lượng - Chuyên Nghiệp". Tiến Bảo Uniform luôn tập trung vào mọi phân khúc khách hàng và phục vụ bằng cả trái tim. Là thương hiệu dẫn đầu trong ngành may áo thun đồng phục tại TpHCM, Đồng Phục Tiến Bảo tự tin với những thiết kế sáng tạo, đặc biệt là khả năng thiết kế hợp xu hướng, hợp thời trang và tạo điểm nhấn độc đáo cho từng loại đồng phục, cho từng văn hóa công ty. Sự riêng biệt và phong cách của Tiến Bảo đã làm nên sự hoàn hảo trong mắt khách hàng.



## **ĐỒNG PHỤC TIẾN BẢO**

Để khách hàng yên tâm khi đặt hàng đồng phục, Tiến Bảo luôn cập nhật chi tiết các thông tin quan trọng như: quy trình tư vấn và thiết kế, báo giá, bảng size, bảng màu đồng phục, quy trình sản xuất, cam kết dịch vụ và dịch vụ đổi trả. Những thông tin hữu ích này giúp khách hàng hài lòng và tin tưởng về dịch vụ ở Đồng Phục Tiến Bảo.

Ngoài dịch vụ may áo thun đồng phục, Tiến Bảo còn nhận may: đồng phục áo thun sỉ, đồng phục công ty cao cấp, đồng phục học sinh, áo đồng phục lớp, đồng phục công sở, đồng phục công nhân, đồng phục team building, đồng phục đi biển, đồng phục du lịch và đồng phục tạp dề, đồng phục học sinh, đồng phục bảo hộ lao động...

### **THÔNG TIN LIÊN HỆ**

**Địa chỉ:** 276 Trần Thị Cờ, phường Thới An, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

**Điện thoại:** 0902335122 – Mr. Tiến

**Email:** f5.dongphuc@gmail.com